



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร โทรศัพท์ ๐-๒๕๓๙-๖๕๑๓

ที่ กษ ๐๙๐๕/ว ๑๑

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (IRRISTAT)” รุ่นที่ ๔๑

เรียน ตามรายชื่อที่แนบ

ตามที่ท่านได้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (IRRISTAT)” รุ่นที่ ๔๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ชั้น ๓ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร นั้น

บัดนี้กองแผนงานและวิชาการ โดยกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร ได้พิจารณาคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ และเว็บไซต์ www.doa.go.th/plan ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ากลุ่ม LINE เพื่อรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ รายละเอียดต่างๆ ตาม QR Code ที่แนบมาท้ายหนังสือนี้ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปฐิมา ประภาสวัต)

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ



QR Code กลุ่มไลน์ “การใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติ (IRRISTAT)” รุ่นที่ ๔๑

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (IRRISTAT)” รุ่นที่ ๔๑

ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ชั้น ๓ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงานที่สังกัด
๑	นางสาวณัฐกานต์ สาตราภัย	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
๒	นางสาวบุญยานุช เมืองแก้ว	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
๓	นางสาวเบญจมาพร มธุลาภรังสรรค์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
๔	นายธนชาติ ทรัพย์จี	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก
๕	นางสาวจันทนา ทองสุก	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก
๖	นางสาวเมอรซ์พัชร เขียววิชัย	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี
๗	นายปรัชญา เอกจูน	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
๘	นางสาวยุรวรรณ อนันตมณี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
๙	นางสาวฐิติธิดา ไชยชนะ	นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
๑๐	นางสาวศศิณา ตรีภพ	นักสัตววิทยาปฏิบัติการ	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
๑๑	นางสาวสรารีย์ วีระวงศ์	นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
๑๒	นางสาวปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร	วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
๑๓	นายณัฏพล มนต์ชัยวนะกิจ	วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี
๑๔	นางสาวปิยะนุช มุสิกพงศ์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง
๑๕	นางสาวปรางทิพย์ มัคไอดี	นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ	สถาบันวิจัยพืชสวน
๑๖	นางสาวณัฐวรรณ จันท์แสนตอ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
๑๗	นางสาวสุกัญญา นนทะลี	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง
๑๘	นางสาวปณณัฐดา อินจันทร์ศรี	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา
๑๙	นางสาวอาชีวัน ดือราแม	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา
๒๐	นางสาวจงรักษ์ พันธุ์ไชยศรี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
๒๑	นางสาวปัทมกร พงวาเรศ	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน	ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
๒๒	นางสาวศรัญจิต ชนะสุวรรณ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
๒๓	นางสาววนิดา ธรรมธะสาร	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
๒๔	นายณัฐกิตติ์ เพชรหมื่นไวย	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
๒๕	นายนฤพนธ์ รักขยัน	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
๒๖	นางสาวพรพนัช มีกุล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สวพ.๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (IRRISTAT)” รุ่นที่ ๔๑

ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ชั้น ๓ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงานที่สังกัด
๒๗	นางสาวพัชราวดี ขุนไกร	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สวพ.๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่
๒๘	นางรัตติกาล ยุทธศิลป์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สวพ.๓ กลุ่มวิชาการ
๒๙	นางสาวศิลาตา ประนาโส	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สวพ.๓ กลุ่มวิชาการ
๓๐	นายจรรพงค์ ประสพสุข	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	สวพ.๓ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
๓๑	นางสุพิชญ์รดา มาลาศรี	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	สวพ.๓ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
๓๒	นางสาวรัชนิวรรณ ชูเชิด	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สวพ.๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ
๓๓	นางสาวรัตนภรณ์ กุลชาติ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สวพ.๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ
๓๔	นางสาวณัฐภา ตีรรักษา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สวพ.๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย
๓๕	นางยุวลักษณ์ สะอาด	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สวพ.๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย
๓๖	นางอภาพร บุญภา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สวพ.๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ
๓๗	นางแคทลียา เอกอุ่น	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สวพ.๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
๓๘	นายศักดิ์นันทน์ จันทคณานุรักษ์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สวพ.๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์
๓๙	นางสาวกรรณัตติภา ไชยราช	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สวพ.๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ
๔๐	นายสิทธิโชค มณีวงษ์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สวพ.๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี
รายชื่อสำรอง			
๑	นางสาวสุพรรณณี ภูคะฮาด	นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
๒	นางสาวสุนันธธา เอี่ยมสะอาด	นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ	กองแผนงานและวิชาการ